

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่ม G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร หน่วยงานสนองพระราชดำริ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F2A5 กรอบการใช้ ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์ข้อมูล ทรัพยากร	๑. การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการในพื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ๓. เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและมีความสมบูรณ์ในการให้บริการข้อมูลและครอบคลุมความต้องการการใช้งาน	๘,๐๐๐,๐๐๐	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ สถาบัน การศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิจัย นักวิชาการ และชุมชน ได้รับประโยชน์จากการนำข้อมูลไปสร้างองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ ครอบคลุมถึงข้อมูลพันธุกรรม และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และเป็นการขยายผลผู้ให้บริการในกลุ่มประชาชน ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์ สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ และการก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	งบปกติ สผ.
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากร	๒. การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ. - สผ.	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของสำนักงานนโยบายฯ	๐	เว็บไซต์ อพ.สธ.-สผ. ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การประชุม กิจกรรม รวมถึงการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายฯ ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ โดยมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ อพ.สธ. อย่างเป็นเอกภาพ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึง และรับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ	ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากร	๓. การเข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการและ นิทรรศการ ของ อพ.สธ.	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อสนับสนุนและเข้าร่วมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ตามหัวข้อที่ อพ.สธ. กำหนด ๓. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายฯ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ที่ อพ.สธ. กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	ผู้เข้าขมนิทรรศการได้รับความรู้ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากร ชีวภาพของประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	งบปกติ สผ.
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากร	๔. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและ แรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรชีวภาพในระดับท้องถิ่น	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความตระหนัก และองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน ระดับท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น ในบทบาทของตน และมีส่วนร่วมในการ คุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. เพื่อเผยแพร่ และสร้างความเข้าใจให้ชุมชนในการสำรวจและรวบรวมข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่หรือชุมชน นำไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	๑. หน่วยงาน และชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และ ความตระหนัก ในบทบาทที่สำคัญในการอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และ การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ๒. ความเชื่อมโยงการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพกับ อพ.สธ. ใน ฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ ๓. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้ชุมชน เยาวชน และคนในพื้นที่ได้ทราบถึงคุณค่าของทรัพยากร ในท้องถิ่นของตน เพื่อสร้างจิตสำนึกและความห่วง ใยทรัพยากร นำไปสู่การอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	งบปกติ สผ.
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากร	๕. โครงการสำรวจและติดตามฐาน ทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ฝั่งภูมินิเวศ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อสำรวจและติดตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ๓. เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ๔. หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรวบรวมและบันทึก ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นประจำปี	๕๗๐,๐๐๐	๑. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ สำรวจและติดตาม ทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง เพื่อ ทราบถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น ๒. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนัก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจากการเข้าใช้ระบบ ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น นำไปสู่การมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมี ประสิทธิภาพ ภายใต้ทรัพยากร ๓ ฐาน (ทรัพยากร กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมิปัญญา)	งบปกติ สผ. ดำเนินการต่อเนื่อง ๒ ปี (๖๘ - ๖๙)

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากร	๖. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาความ ร่วมมือจัดการป่าชุมชนและเยาวชนใน พื้นที่อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าของชุมชน บ้านกวางงอยพัฒนา	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อศึกษา ประเมินทรัพยากรและสุขภาพป่า และความหลากหลายทาง ชีวภาพ เพื่อวางแผนและแผนขับเคลื่อนการจัดการป่าไม้ และชุมชนอย่างมีส่วน ร่วม ๓. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการป่าและชุมชนครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๔. เพื่อส่งเสริมพัฒนาภาคีและถอดบทเรียนการบริหารจัดการโดยกรมมี ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในด้านการจัดการป่าไม้ที่เหมาะสมและยอมรับ ทุกภาคส่วน	๔๙๖๐๐	ชุมชนและนักเรียนในโรงเรียนมีความสามารถ ดำเนินการจัดการทรัพยากรป่าได้อย่างเหมาะสม เกิด แนวทางและกระบวนการในการขับเคลื่อนที่สอดคล้อง กับวิถีชุมชนและหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดความ ร่วมมือและเพิ่มบทบาทการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ภาครัฐภายใต้ ทส. หน่วยงานภาคการศึกษา รวมถึง สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน	งบกองทุน สิ่งแวดล้อม
F3A8 กรอบการสร้าง จิตสำนึก กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์ ทรัพยากร	๗. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการ จัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการขับเคลื่อน การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน	๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนให้กับ หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรลุเป้าหมายการ ดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวระดับประเทศและระดับพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐	ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีกรอบทิศทาง การดำเนินงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการบูรณาการพื้นที่สีเขียวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่สีเขียว ชุมชนเมืองมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือ กลไก และองค์ความรู้ การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน	งบปกติ สผ.
	รวม ๗ โครงการ	งบประมาณ	๙,๘๑๙,๖๐๐		

รวมทั้งสิ้น ๒ กิจกรรม ๗ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙,๘๑๙,๖๐๐ บาท